

วิทยุสื่อสาร  
ในราชการกรมการปกครอง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด** ที่ ชย ๑๓๑๘/ ๒๕ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓  
จาก นายอำเภอเทพสถิต  
ถึง นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  
กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

ข้อความ

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบ ในช่วงวันที่ ๓-๖ มีนาคม ๒๕๖๓) ฉบับที่ ๑ (๘/๒๕๖๓) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยจังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเทพสถิต จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตรายจากพายุ ฟ้าผ่า ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังจากสภาพถนนลื่น สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหาย

๒. ให้เตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ในการเผชิญเหตุที่อาจเกิดขึ้น พร้อมวิเคราะห์และประเมิน สถานการณ์ สภาวะอากาศและปัจจัยความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน โดยพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานนายอำเภอเทพสถิตทราบทันที

เรียน นายก อบต.นาบียงหลัก

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

สำนักปลัด  กองช่าง  กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม  กองการศึกษา

กองสาธารณสุข

อื่นๆ

งานป้องกัน

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเทพสถิต

(นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

(นายวรวิทย์ นามมทานกุล)

นายอำเภอเทพสถิต หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นายบุญฤทธิ์ คำโต  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายกฤษ คงเพชรศักดิ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาบียงหลัก

(นายอนันตเดช โชตินอก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบียงหลัก